

## HỘI THI “VĂN HAY – CHỮ TỐT” CẤP QUẬN NĂM HỌC 2024 – 2025

Vừa qua, ngày 26/10/2024, quận Bình Tân long trọng tổ chức Hội thi Văn hay - chữ tốt cấp quận năm học 2024-2025. Hội thi có sự tham dự của rất nhiều học sinh đến từ các trường trên địa bàn quận. Đây là một không gian để các em học tập, trải nghiệm và trau dồi thêm cho mình nhiều kiến thức, kỹ năng cho hành trang trên con đường cấp sách của mình.

Qua Hội thi, quận Bình Tân sẽ tìm ra sáu học sinh đoạt giải cao để tham dự Hội thi “Văn hay - chữ tốt” cấp thành phố. Với truyền thống học tập chủ động, sáng tạo, khuyến khích học sinh trải nghiệm của trường THCS Hồ Văn Long, trong năm học này, trường đã ôn luyện, bồi dưỡng tất cả sáu học sinh, bao gồm ba học sinh dự thi khối 6,7, ba học sinh dự thi khối 8,9 để tham gia hội thi. Với khối 6,7, đề thi hướng học sinh đến những điều tốt đẹp và tích cực trong cuộc sống. Đó là tình yêu thương, sự chia sẻ trong những lúc khó khăn, niềm tin và hy vọng vươn lên trong cuộc sống. Ở đó các em sẽ lan tỏa hành trình yêu thương của chính mình, sẽ được chia sẻ và nêu lên cảm nhận, góc nhìn về những điều tốt đẹp trong cuộc sống qua ánh nhìn trẻ thơ. Với khối 8,9, đề hướng học sinh đến cái nhìn đa chiều trong cuộc sống khi yêu cầu học sinh nêu suy nghĩ của bản thân về một khía cạnh khác của việc tập nhìn sâu. Qua đó sẽ đánh giá được khả năng tư duy của các em trong việc nhìn nhận cuộc sống. Đề thi được đánh giá là phù hợp cho sự sáng tạo, khả năng cũng như nuôi dưỡng tâm hồn của các em.





Sau quá trình ôn luyện và nỗ lực của cô và trò, trường THCS Hồ Văn Long đón nhận tin vui khi có 3/6 học sinh đạt thành tích cao trong Hội thi “Văn hay - Chữ tốt” cấp quận năm 2024 - 2025. Em Nguyễn Diệu Thùy học sinh lớp 7/1 xuất sắc giành giải 3 khối 6,7 và ghi tên mình vào danh sách học sinh tham gia Hội thi “Văn hay - Chữ tốt” cấp thành phố. Em Dương Quỳnh Hoa lớp 7/7 và em Cao Phi Yến lớp 8/1 xuất sắc được công nhận là học sinh “Văn hay - Chữ tốt” khối 6,7 và khối 8,9. Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc của cô và trò khi gặt hái những quả ngọt đầu tiên trên chặng đường chinh phục Hội thi. Và năm học này, trường THCS Hồ Văn Long vẫn giữ tiếp thành tích ba năm liền có học sinh tham dự Hội thi “Văn hay – Chữ tốt” cấp thành phố. Hy vọng với sự tích cực rèn luyện và ôn tập, em Diệu Thùy sẽ tiếp tục giữ vững chuỗi thành tích học sinh đạt giải trong Hội thi “Văn hay - Chữ tốt” cấp thành phố.



(Em Nguyễn Lê Diệu Thùy - Em Cao Phi Yến- Em Dương Quỳnh Hoa)

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI THI

